



ที่ บร ๗๑๙๐๑/ว ๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

เรียน

อ้างถึง หนังสืออำเภอลำปลายมาศ ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๒๓.๒๕/ว ๙
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอลำปลายมาศ แจ้งเรื่อง ชักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชน และพัฒนา สู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และ นำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ จึงได้มีการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนงาน และแนวทาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จึงขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลหาบ เมรสนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

สำนักปลัดอบต.โคกล่าม

โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๘

ผู้ประสานงาน: นางสาวลาวัลย์ ปะกะตั้ง โทร. ๐๖๓๐๓๕๓๔๓๐



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ ๓Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชน ในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยก มูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ประกอบด้วย

๑	นางกุหลาบ เมรสนัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒	นายยุทธการ เสนากลาง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธานกรรมการ
๓	นายชาญชัย อ่างสุวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธานกรรมการ
๔	นายเสนีย์ ดีกา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๕	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ - ๑๒		กรรมการ
๖	กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒		กรรมการ
๗	นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๘	นางปัญชรัสมิ์ จิวนิลวัฒน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๙	นายชญาสุ คุณกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐	นางสาวมนทิกานต์ ละม้ายวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๑	นางสาวขวัญชีวา สารพันธ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๒	นางฐานิดา อำมาตย์โท	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๓	นางสาวลาวัลย์ ปะกะตั้ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	เลขานุการ
๑๔	นางสาวพัชรฎา สีสะไหล	พนักงานทั่วไป	เหรัญญิก

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแผนและวางแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารขยะ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินการธนาคารขยะหมู่บ้าน
- (๒) สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับแนวทางของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- (๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- (๔) ให้คำปรึกษาการดำเนินงานและกิจกรรมของธนาคารขยะหมู่บ้าน
- (๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางกุลหาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม